

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_NP_001
ชื่อตาราง	ข้อมูล Gross NPLs และ Net NPLs สินเชื่อแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและค่าปรับจำแนกตามกลุ่มประเภทสถาบันการเงิน
ความถี่ของข้อมูล ความถี่และความถี่ซ้ำและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ของข้อมูล รายเดือน ความถี่ซ้ำ 23 วัน กำหนดการเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น 2 วันทำการ หลังวันที่ 21 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ	<p>ความหมาย</p> <p>1. Non-Performing Loans (NPLs)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ม.ย. 2541 - พ.ย. 2545 :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gross NPLs หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดสัญญา • <u>ธ.ค. 2545 :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gross NPLs หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้นับรวมเงินให้สินเชื่อจัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันสำรองครบร้อยละ 100 ซึ่งตัดจำหน่ายออกจากบัญชีไปแล้ว • <u>มี.ค. 2546 - ก.ย. 2549 :</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gross NPLs หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย • <u>ธ.ค. 2549 - ปัจจุบัน:</u> ตั้งแต่ ธ.ค. 49 เป็นต้นไป ธปท. เผยแพร่ข้อมูล NPLs ทั้งในรูปแบบยอดรวม (gross) และยอดสุทธิหลังหักสำรองหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (net) ตามความหมายดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ Gross NPLs หมายถึง ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อโดยคุณภาพ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ○ Net NPLs หมายถึง gross NPLs หัก เงินสำรองที่สถาบันการเงิน ได้กันไว้สำหรับ NPLs (ทั้งนี้ NPLs ในส่วนที่สถาบันการเงิน ได้มีการกันสำรองแล้ว ย่อมถือว่าสถาบันการเงิน ได้รับรู้ความเสียหายในส่วนนี้ไปแล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงต่อฐานะเงินกองทุนของสถาบันการเงิน อีก) <p>2. เงินให้สินเชื่อ (gross) หมายถึง เงินให้กู้ยืมทุกประเภท (รวม Interbank) หักรายได้รอตัดบัญชี</p> <p>3. เงินให้สินเชื่อ (net) ที่ใช้คำนวณสัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อรวม หมายถึง เงินให้สินเชื่อ (gross) ที่ หัก เงินสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สถาบันการเงิน ได้กันไว้สำหรับ NPLs (เริ่มตั้งแต่ ธ.ค. 49 เป็นต้นไป)</p> <p>4. % NPLs ต่อสินเชื่อ คำนวณอัตราส่วนของ NPLs ต่อเงินให้สินเชื่อรวมที่สถาบันการเงินเปิดเผย</p> <p>5. เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ / เงินให้กู้ยืม ที่สถาบันการเงิน ให้แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 ซึ่งไม่รวมเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน และเงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้</p> <p>6. เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47</p> <p>7. ค่าปรับ หมายถึงจำนวนเงินที่สถาบันการเงินจ่ายเป็นค่าปรับเนื่องจากการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ หรือ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>สถาบันการเงินที่รวมอยู่ในตารางนี้ประกอบด้วย</p> <p>1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเพื่อรายย่อย และธนาคาร</p>

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>พาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. สาขาธนาคารต่างประเทศ 3. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสาขาธนาคารต่างประเทศ 4. บริษัทเงินทุน 5. สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ร่วมกับบริษัทเงินทุน (ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจและเครดิตฟองซิเอร์) 6. กิจการวิเทศธนกิจ หมายถึง กิจการของธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ หรือธุรกิจวิเทศธนกิจอื่น 7. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 8. สถาบันการเงินทั้งสิ้น หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ร่วมกับบริษัทเงินทุน และกิจการวิเทศธนกิจและเครดิตฟองซิเอร์ <p>ลักษณะของข้อมูล ข้อมูลแสดงยอดคงค้าง (Outstanding)</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 2. สาขาธนาคารต่างประเทศ 3. บริษัทเงินทุน 4. กิจการวิเทศธนกิจ 5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	<p>เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=428&language=TH</p>
การปรับปรุงข้อมูล	<p>ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)</p>
หมายเหตุ	<p>ข้อจำกัดของข้อมูล ข้อมูล NPLs ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 45 เปลี่ยนจากการรายงานรายเดือนเป็นรายไตรมาส</p> <p>การเปลี่ยนแปลง coverage ของข้อมูล</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อมูล NPLs ไม่รวมเงินให้สินเชื่อต่อลูกค้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ จะชดเชยความเสียหายให้ โดยธนาคารมีส่วนร่วมรับภาระความเสียหายร้อยละ 15 (ตั้งแต่ มี.ค.2546 - ก.ย. 2549) 2. ธนาคารไทยธนาคารได้รับโอนกิจการของ บ.ง. 13 แห่ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 3. ธ. รัตนสินซึ่งเดิมแสดงรวมในกลุ่ม ธพ.ของรัฐ ถูกเปลี่ยนการรายงานเข้าอยู่ในกลุ่ม ธพ.เอกชน เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.42 เนื่องจากภาคเอกชนได้เข้าถือหุ้นใหญ่ (75%) และเปลี่ยนชื่อเป็น ธ. ยูโอบีรัตนสิน 4. ธ. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ เม.ย. 45 ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการของ 5 สถาบันการเงิน คือ บ.ง. เอกชาติ บ.ง. เอ็นเอฟ บ.ค. วานิช บ.ค. สินเคหะการ และ บ.ค. กรุงเทพเคหะ ดังนั้น ข้อมูล NPLs ในเดือน เม.ย. 45 ของกลุ่ม ธ.พ. จดทะเบียนในประเทศส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโอนย้าย NPLs ของกลุ่ม บง. และ บค.ที่รวมกิจการกับ ธพ. เอกชนแห่งใหม่ 5. ธ. ศรีนครได้รวมกิจการกับ ธ. นครหลวงไทย ในเดือน เม. ย. 45

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7401